

รำลึก ศาสตราจารย์ ธวัช ภูษิตโกยโคย



วารสารวิชาชีพบัญชีน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ธวัช ภูษิตโกยโคย นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536-2540) ผู้มีพระคุณต่อวงการวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยนานับประการ โดยขอนำเสนอและเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของท่านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ The Road to Transparency เนื่องในพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เตรียมพร้อม เพื่อน้อมรับ (มือ)



“ช่วงที่ผมเป็นประธาน AFA นั้น
โลกกำลังเตรียมปรับตัว
เข้าสู่ยุคศหัสวรรษใหม่ เป็นยุคที่ผู้คน
กำลังตื่นตัวกับ ‘เศรษฐกิจใหม่’
มีการปรับเปลี่ยนมากมาย เป็นความ
ท้าทายที่ทำให้สมาคมนักบัญชี
ต้องพัฒนาตัวเอง และเป็นที่มา
ของการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านอาเซียนเองก็คิดว่า
เราอยู่ทางนี้ แบบนี้
แต่ประเทศทางยุโรปเขาไปไกลกว่าเรา
เขาทำเป็นมาตรฐานสากลทันที
แต่เราจะนำมาใช้ทันทีได้หรือไม่
ในเมื่อสภาพแวดล้อมของเรา
ไม่เหมือนกัน เราต้องการช่วงเวลา
ของการปรับตัว”



ศ.ธวัช ภูษิตโภยโคย จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ด้านบัญชีที่มีบทความเชิงวิชาการมากมาย
เป็นตำราที่ใช้เรียนก็ไม่่น้อย

นักวิชาการท่านนี้เข้ามาบริหารสมาคมนักบัญชีฯ ก่อนหน้าเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” ไม่นาน เป็นช่วงที่สมาคมนักบัญชีฯ เพิ่งจะมีที่ทางสำนักงาน
เป็นของตัวเองแถวสามเสน และเป็นช่วงที่สมาคมฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ให้ความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

“ก่อนจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สมาคมฯ เตรียมการล่วงหน้ามาแล้ว 3-4 ปี
ไม่จริงเราคงแหย่กว่านี้ การเตรียมตัวช่วงนั้นก็คือการรับมือเมื่อโลกเข้าสู่ยุค Y2K
ซึ่งมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะเรื่องตลาดทุน
ตลาดเงิน และแนวคิด New Economy หรือเศรษฐกิจใหม่ ยิ่งตอนนั้นมีข่าวว่า
จะผลักดันให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 5 เสือ เราก็ยังต้องเตรียมตัวเพื่อจะตามเขาให้ทัน
แต่ยังไม่ทันเป็นหนึ่งในห้าเสือ ก็แหย่เสียก่อน”

กฎหมายต่างๆ ที่ก่อร่างสร้างรูปจนกลายเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ก็เริ่มต้นในช่วงนี้

“สำหรับกฎหมายวิชาชีพนักบัญชี เริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงนางเยาว์เป็น
นายกสมาคมฯ แล้วผมก็มาสานต่อเป็นร่างกฎหมายสถานักบัญชี คนละชื่อกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในปัจจุบัน ตอนนั้นกฎหมายก็เดินมาจนถึงการส่งเข้า
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก ถึงขั้นรับหลักการแล้ว ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาล ต้องไป
เริ่มต้นกันใหม่ พอดีเข้าสู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีในปี 2540 จึงมีการปรับร่างใหม่
เพราะเราตระหนักว่าอิทธิพลของต่างชาติก็จะมากขึ้น เนื่องจากเรากลายเป็น
ลูกหนี้ IMF ก็ต้องคำนึงถึงแนวทางที่เป็นสากลมากขึ้น”

10 กว่าปีที่วางมือจากการบริหารงานสมาคมฯ และโลดแล่นในงานที่ปรึกษา
ด้านธุรกิจและบัญชี วันนี้ ศ.ธวัช ให้ทัศนะว่า นักบัญชียุคนี้เก่งกว่าสมัยก่อนเยอะ
เพราะมีชุมทรัพย์ความรู้มากมายให้ด้กัตวงจากอินเทอร์เน็ต

“การท่องโลกง่ายกว่าสมัยก่อน แต่ก่อนหาที่อ้างอิงลำบาก เราดูแต่หนังสือ
ไทยเพียงไม่กี่ฉบับ แต่เดี๋ยวนี้ไปไกลมาก เราสามารถดูงบการเงินของอังกฤษ
ของที่ไหนๆ ก็ได้เพราะมันเปิดเผย”

